



ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้ว ในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ / หน่วยงาน
๑.	นางสาวเยาวนิจ दानวานิชกุล	นักกายภาพบำบัด ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๕๑)	นักกายภาพบำบัด ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๕๑)	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู กลุ่มภารกิจด้านบริการ- ตติยภูมิ โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
ปลัดกรุงเทพมหานคร

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวเยาวนิจ ด้านวานิชกุล
 ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)
 (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๕๑)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (กายภาพบำบัด)</p> <p>- อายุราชการ ๒๙ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) เป็นเวลา ๘ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในสายงานนักกายภาพบำบัดแล้วเป็นเวลา ๒๙ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)</p> <p>- ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ใบอนุญาตเลขที่ ก.๖๒๑ วันออกใบอนุญาตวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ วันหมดอายุ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p> <p>๓. อื่น ๆ (ระบุ)</p> <p>.....</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๕</p>

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวเยาวนิจ ด้านวานิชกุล

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)

(ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๕๑)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัดและตัวชี้วัดในการทำงานร่วมกับคลินิกผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลตากสิน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน มกราคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๒

ขณะดำรงตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ระดับชำนาญการ สังกัดกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานแพทย์

รับผิดชอบดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

รับผิดชอบดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน

จากการปฏิบัติงานร่วมกับคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลตากสินตั้งแต่ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาผลการปฏิบัติงานดังนี้ จากเดิมนักกายภาพบำบัดให้การรักษาโดยให้คำแนะนำการปฏิบัติตนที่บ้านมาเป็นการรักษาอย่างง่ายที่คลินิก นอกจากนี้ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องจะมีการส่งต่อมารักษาที่งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู และจากการให้บริการ ๑ ครั้งต่อเดือน เป็น ๒ และ ๓ ครั้งต่อสัปดาห์ ทำให้เพิ่มการดูแลรักษาผู้ป่วยได้มากขึ้น มีการติดตามประเมินผลการรักษาต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยกลุ่มที่มีอาการดีขึ้นแล้ว เช่น อาการปวดลดลง มุมการเคลื่อนไหวและกำลังกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น การช่วยเหลือตนเองและเดินได้ดีขึ้น จะได้รับการรักษาเป็นคำแนะนำการปฏิบัติตนที่บ้าน ผู้ป่วยกลุ่มที่มีอาการคงเดิม จะได้รับการรักษาเพื่อคงความสามารถที่มีอยู่ให้นานที่สุด ส่วนผู้ป่วยกลุ่มที่มีอาการแยลง เป็นผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพา (ADL \leq ๑๑) จะได้รับการเยี่ยมบ้านตามนโยบายกรุงเทพมหานคร โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) โดยนักกายภาพบำบัดและทีมสหสาขาวิชาชีพ คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลตากสินร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขและสำนักงานเขต และมีการติดตามผลการรักษากับผู้ป่วยหรือผู้ดูแลทางโทรศัพท์หรือ Line Application

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การพัฒนาชุดแผ่นพับเพื่อประกอบการรักษากายภาพบำบัดผู้ป่วยคลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลตากสิน
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อพัฒนารูปแบบแผ่นพับให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้สูงอายุ

๒. เพื่อพัฒนาเนื้อหาให้ครอบคลุมการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะต่าง ๆ

๓. เพื่อผู้สูงอายุ หรือผู้ดูแลนำไปปฏิบัติได้ง่ายและถูกต้อง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง

๒. ผู้ดูแลมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ลดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ

๓. นักกายภาพบำบัด หรือบุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ในการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุ

๔. ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุ